

Số: *HL* /BC-HĐND

Bình Long, ngày *16* tháng *5* năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về điều chỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 Trình tại kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

Thực hiện nhiệm vụ theo luật định, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; được sự phân công của Thường trực HĐND thị xã, Ban Kinh tế - Xã hội (Ban) đã họp phiên toàn thể ngày 15 tháng 5 năm 2023 để thẩm tra Dự thảo Nghị quyết, thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: UBND thị xã, UBMTTQVN thị xã; Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã và các ngành có liên quan.

Qua nghiên cứu Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 trình tại kỳ họp. Đối chiếu với kết quả làm việc với các cơ quan chức năng, kết quả giám sát, khảo sát và ý kiến của các vị đại biểu dự họp, Ban thống nhất báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Về cơ sở pháp lý và thể thức:

Dự thảo Nghị quyết xây dựng dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 22/10/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 157-KL/TU ngày 4/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 19/2023 (mở rộng).

Thể thức văn bản đúng theo quy định của Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

2. Về nội dung:

Ban nhất trí với nội dung Dự thảo điều chỉnh Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Điều chỉnh nội dung về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thuộc điểm 2, mục II Điều 1 của Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 22/10/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long: **Về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị**



Huy động, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tập trung cho đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo các tiêu chí đô thị văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư; kêu gọi và khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư, phát triển các khu đô thị mới, khai thác quỹ đất để xây dựng hạ tầng, ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là các công trình trọng điểm, **trong đó có xây dựng Trung tâm hành chính tập trung theo phương thức đầu tư tư – sử dụng công.**

Điều chỉnh: Về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị

Huy động, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tập trung cho đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo các tiêu chí đô thị văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư; kêu gọi và khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư, phát triển các khu đô thị mới, khai thác quỹ đất để xây dựng hạ tầng, ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là các công trình trọng điểm, **trong đó có xây dựng Trung tâm hành chính tập trung theo phương thức đầu tư công - sử dụng công.**

Dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định, các nội dung rõ ràng, chính xác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã nhất trí đề nghị HĐND thị xã xem xét, thông qua.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của UBND thị xã trình tại kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã;
- Ban KT-XH HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP, CV (HĐ);
- Lưu: VT.



**T. M. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Huyền Linh